

Phụ nữ Việt làm giám đốc hedge fund tại Mỹ gốc Á

Tác Giả: Ng&#i Vi&t

Thứ Bảy, 07 Tháng 7 Năm 2012 11:40

Bà Jan Lê Chang có bằng cử nhân thạc sĩ kinh tế và chuyên ngành pháp luật Anh văn tại Đại học UCLA

SAN FRANCISCO (Business Wire) -Bà Jan Lê Chang vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Hedge Fund tại Hiệp hội Giám đốc Đầu tư Người Mỹ gốc Á (Association of Asian American Investment Managers -AAAIM).



*Bà Jan Lê Chang, vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Hedge Fund tại Hiệp hội Giám đốc Đầu tư Người Mỹ gốc Á.
(Hình: Jan Lê Chang cung cấp)*

“AAAIM là pháng tián có giá trị cho các giám đốc hedge fund trong MGC Á, và tôi vinh dự có cơ hội xây dựng thêm trên nền tảng vàng của và tiềm năng và các thành viên của hội,” tân Giám Đác Lê Chang nói.

“Mác tiêu của tôi là giúp các nhà quản trị hedge fund cùng trao đổi ý kiến cũng như giao dịch với nhau và networking hedge fund khác nhau trong lĩnh vực ngoài nước.”

Trong vai trò này, bà Lê Chang sẽ tiếp tục phát huy và hỗ trợ pháng tián cho giới lãnh đạo hedge fund trong MGC Á, bằng cách khuyến khích triển khai các hình thức kinh doanh và hedge fund, gây quỹ cho nhu cầu vốn cho các quỹ hedge fund ở Hoa Kỳ và Á Châu, cũng như cung cấp địa điểm của AAAIM như một pháng tián thiết yếu cho các thành viên.

Bà Lê Chang thay thế Brenda Chia, là chủ tịch AAAIM từ năm 2007. Cựu giám đốc Chia tiếp tục là một thành viên hội đồng của hội hedge fund quản trị.

“Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc bổ nhiệm bà Jan Lê Chang làm tân giám đốc của AAAIM,” ông Clayton Jue, chủ tịch Leading Edge Investment Advisors kiêm sáng lập viên và chủ tịch hội đồng quản trị AAAIM, phát biểu.

“Bà Jan Lê Chang có 12 năm kinh nghiệm về dịch vụ tài chính và quản trị hedge fund, trong đó có các giám đốc mới nổi. Chúng tôi kỳ vọng bà sẽ mang lại nhiều nguồn hedge fund phong phú hơn cho thành viên đồng nghiệp lãnh đạo của bà.”

AAAIM là một liên minh các nhà lãnh đạo nổi bật, thành công trong MGC Á, và là tổ chức duy nhất dành cho các giám đốc trong MGC Á đang lên và cung cấp hedge fund trong MGC Á nói chung. Ngoài việc hỗ trợ cho ngành MGC Á, AAAIM còn là gạch nối giữa các giám đốc hedge fund trong MGC Á và đối tác tại Châu Á.

Trước khi đảm nhận vai trò giám đốc của AAAIM, bà Jan Lê Chang là phó chủ tịch Centinela Capital Partners, chủ trách nhiệm về đánh giá, thẩm định, tuyển chọn giám đốc và giám sát

Phụ nữ Việt làm giám đốc hàng đầu tại Mỹ gốc Á

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Bảy, 07 Tháng 7 Năm 2012 11:40

đầu tiên của các nhà quản trị mới này.

Trước khi gia nhập Centinela năm 2007, phụ nữ gốc Việt này làm việc với Ares Management, công ty chuyên quản trị vốn hùn tề nhân và số đông đồng bộ y tài chính. Tại Ares, bà Jan Lê Chang đã phần vào nhiều khía cạnh của mối quan hệ đầu tư và tiếp thị. Trước đó, bà làm việc với Grove Street Advisors, nơi bà là mối liên lạc chính và trợ lý tâm của quan hệ giữa hai tổ chức Calpers và Grove Street.

Bà cũng tham gia vào việc đánh giá, thẩm định, và tuyển chọn giám đốc cho các quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ tề nhân.

Bà Jan Lê Chang cũng từng làm việc với William O'Neil & Co, đốc trách các ngành xây dựng, công nghiệp xe hơi và ngân hàng.

Bà có bằng cấp nhân trn kinh hác với ngành phá là Anh văn tại Đái Hác UCLA. (H.G.)